

THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

địa phương có ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng trong thời gian nghỉ học để theo dõi sức khỏe. Hàng ngày, khi học sinh đến trường phải được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, bảo đảm số lượng học sinh/lớp và ngồi giãn cách theo quy định. Sau mỗi buổi học tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ lớp học. Các trường bố trí phòng cách ly tạm thời để cách ly, theo dõi những học sinh có biểu hiện ho, sốt.

Đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh Thái Bình còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao của dịch Covid-19, ngành Giáo dục nói chung, các cơ sở giáo dục các cấp nói riêng phải nỗ lực hoàn thành "mục tiêu kép", vừa bảo đảm chất lượng giáo dục khi kết thúc năm học vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, các trường có kế hoạch ôn luyện cho học sinh khối lớp 9, lớp 12 để bảo đảm chất lượng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Các trường tuyệt đối không tổ chức cho học sinh các chương trình, hoạt động học nhóm, họp lớp, liên hoan chia tay, tổng kết năm học để

bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

* Sáng ngày 24/5, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Trường THCS Trần Phú (thành phố Thái Bình), Trường THPT Quỳnh Côi, Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Xá (Quỳnh Phụ); khu cách ly tập trung của huyện Quỳnh Phụ.

Thực hiện Thông báo số 96/TB-SGDĐT, ngày 21/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh lớp 9 THCS và lớp 12 THPT trở lại trường học, qua kiểm tra, nhìn chung các trường đã thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch: tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ lớp học và khu vực xung quanh trường; chia ca học và giãn cách học sinh; chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt trước cửa các lớp học và yêu cầu học sinh khai báo y tế. Giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình dạy và học; học sinh ngồi giãn cách; không



Đổng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trường THPT Trần Phú (thành phố Thái Bình).

sử dụng điều hòa trong phòng học.

Kiểm tra tại các trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các trường khi học sinh đi học trở lại; đề nghị các trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch;

tuyệt đối không được tụ tập đông người khi ra chơi, bảo đảm giãn cách, duy trì việc chia ca học, đồng thời thực hiện nghiêm việc khai báo y tế cũng như các quy trình về phòng, chống dịch.

Tại khu cách ly tập trung của huyện Quỳnh Phụ đang cách ly cho 43 công dân; qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch

Covid-19 huyện Quỳnh Phụ tăng cường kiểm tra công tác tiếp nhận, phân loại các trường hợp đến cách ly; hạn chế việc giao tiếp trong khu cách ly để tránh lây chéo; thường xuyên tổ chức vệ sinh, khử khuẩn các phòng, phòng xông hơi, phòng tắm, sạch sẽ. Sở Y tế chủ động cung cấp vật tư, hóa chất đầy đủ cho đơn vị để tiêu độc, khử trùng bảo đảm công tác phòng, chống dịch được thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

13 TẬP THỂ, 48 CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

cán bộ, công chức chiếm 42%; học sinh, sinh viên chiếm 52,9%; đối tượng khác chiếm 5,1%. Kết thúc cuộc thi đã có 48 giải cá nhân và 13 giải tập thể; ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi quyết định trao giải khen cho một số cơ quan, đơn vị làm tốt công tác

lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Đổng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi khẳng định: Cuộc thi được triển khai nghiêm túc,

bài bản, đúng thời điểm và bảo đảm tiến độ để ra. Việc tổ chức cuộc thi bằng hình thức trắc nghiệm trên internet phù hợp với xu thế của cách mạng khoa học công nghệ và tình hình thực tiễn. Qua đó góp phần quan trọng đưa việc học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn tỉnh, giúp cán bộ,

đảng viên và nhân dân nắm vững các nội dung nêu trong Nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Tổ chức cuộc thi và các cá nhân, đơn vị liên quan đã góp phần quan

trọng vào thành công của cuộc thi. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục các ý kiến trong cuộc họp để hoàn thiện báo cáo một cách trung thực, khách quan để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và tổ chức trao giải cuộc thi tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát triển mô hình "Camera an ninh" trong quản lý an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Mô hình "Camera an ninh" là một trong những giải pháp hữu hiệu phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Quyết định số 731/QĐ-UBND, ngày 16/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành để án xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xã hội hóa nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình, thời gian qua, nhiều cơ quan, doanh nghiệp và một số địa phương đã triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh, camera giao thông.



chùa Hộ Quang, thôn Tam Lạc; từ đó đã mở rộng điều tra, khám phá hàng loạt vụ trộm cắp khác mà đối tượng này thực hiện trong thời gian trước đó...

Có thể nói, trước sự phát triển của xã hội và đặc biệt là sự phát triển của công nghệ như hiện nay thì việc phát triển mô hình "Camera an ninh" là rất cần thiết. Với vai trò tham mưu cho Công an tỉnh trong việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền huyện Hưng Hà triển khai thí điểm mô hình "Camera an ninh" trên địa bàn huyện. Trước mắt sẽ triển khai lắp đặt hệ thống "Camera an ninh" tại thị trấn Hưng Nhân với nguồn kinh phí từ địa phương và các nguồn xã hội hóa. Cấp ủy, chính quyền thị trấn Hưng Nhân đang tích cực vào cuộc triển khai thực hiện để sớm hoàn thiện, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nhân cho biết: Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn đã đạt

được những kết quả quan trọng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những thuận lợi, địa bàn triển của xã hội và đặc biệt là sự phát triển của công nghệ như hiện nay thì việc phát triển mô hình "Camera an ninh" giúp tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Thượng tá Vũ Đức Mạnh, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh: Để thực hiện tốt mô hình này, trước hết các cấp chính quyền và công an các địa phương phải thực sự tâm huyết. Thực tế cho thấy việc lắp đặt camera an ninh trên tuyến địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tồn nhiều kinh phí. Điều này đòi hỏi lực lượng công an phải phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận



Kiểm tra việc lắp đặt hệ thống camera an ninh tại thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà).

động đến từng cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân và chia sẻ về lợi ích, hiệu quả của việc lắp đặt camera an ninh để các cơ quan, doanh nghiệp và người dân ủng hộ, tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng mô hình. Bên cạnh xây dựng hệ thống camera mới, chính quyền địa phương cũng cần tận dụng camera trong dân, đồng viên khuyến khích các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp tự lắp đặt camera công an xã, thị trấn góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Việc duy tu, bảo dưỡng camera cũng cần nguồn kinh phí lớn, do đó thông qua công tác phát động phong trào, sẽ thường

xuyên vận động nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ kinh phí để duy trì hệ thống. Mặt khác, Công an tỉnh cũng cần tổ chức tập huấn về nghiệp vụ quản lý, vận hành hệ thống camera giám sát an ninh; tập huấn nghiệp vụ trích xuất, xử lý hình ảnh và xử lý các hành vi vi phạm của hình ảnh trích xuất camera cho các thành viên ban điều hành, tổ tự quản, đặc biệt là lực lượng công an xã, thị trấn góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

MINH NGUYỆT (Phòng PV05, Công an tỉnh)

Báo chí quốc tế quan tâm theo dõi cuộc bầu cử của Việt Nam

(chinhphu.vn) Hàng loạt tờ báo, hãng thông tấn trên thế giới đã có bài viết, đăng tải hình ảnh và bình luận đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ và nhân dân Việt Nam nỗ lực vượt qua diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 để tổ chức cuộc bầu cử thành công.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Việt Nam được tổ chức ngày 23/5 đã thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận quốc tế. Nhiều bài báo gọi đây là một sự kiện chính trị quan trọng ở Việt Nam, tượng trưng cho tính liên tục của một cường quốc kinh tế mới nổi ở châu Á.

Tờ Nikkei của Nhật Bản có bài đăng tải ngày 23/5 cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp nhưng với sự vào cuộc của Chính phủ và người dân, các điểm bỏ phiếu diễn ra an toàn, tuân thủ nguyên tắc phòng dịch. Ngoài ra, báo này cũng nhấn mạnh, việc bầu cử tại các điểm cách ly đặc biệt cũng được quan tâm. Tại các tỉnh có dịch phức tạp như Bắc Giang, Bắc Ninh, hôm phiếu được đưa đến từng gia đình vì cách ly để bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân được thực hiện đầy đủ.

Phiên bản tiếng Việt của hãng thông tấn Nga Sputnik có nhiều bài viết phản ánh về cuộc bầu cử tại Việt Nam. Trong bài viết: "Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt, hiện đại và được trẻ hóa", tác giả bài viết cho rằng ngoài nỗ lực không để các điểm bỏ phiếu thành nơi lây lan dịch bệnh, các đoàn viên, thanh niên đã có nhiều chương trình sáng tạo được trẻ hóa để làm cho cuộc bầu cử dễ tiếp cận với giới trẻ hơn. Năm nay kích bản được xây dựng lại đi kèm với kế hoạch phòng, chống lây lan Covid-19, với rất nhiều cuộc diễn tập về các tình huống bầu cử trong trường hợp xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn.



Người dân xếp hàng tại một điểm bỏ phiếu ở Hà Nội ngày 23/5/2021 - Ảnh: AFP

Theo Reuters, tại một số khu vực ở Bắc Ninh gồm một vài khu cách ly tập trung, nơi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép bỏ phiếu sớm. Dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ cho biết, ban tổ chức bầu cử đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Theo tờ báo của Mỹ Bloomberg, tại các điểm bỏ phiếu, cử tri được yêu cầu đeo khẩu trang, đi vào các tờ khai sức khỏe, khai báo y tế bằng mã QR, thực hiện giãn cách xã hội. Nhiều điểm bỏ phiếu, các đơn vị tổ chức tiến hành khử khuẩn hôm phiếu thường xuyên trong suốt quá trình bầu cử.

Trước đó, tờ Economic Times, tờ báo tiếng Anh lớn nhất của Ấn Độ đã đăng bài viết của nhà báo Dipanjan Roy Chaudhury với tiêu đề: "Quốc hội Việt Nam sẽ thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ trong các vấn đề quan trọng của khu vực". Trong đó nhấn mạnh Việt Nam là nền kinh tế mới nổi của châu Á, Quốc hội Việt Nam là đối tác quan trọng của người dân Ấn Độ. Tờ báo này dự báo tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ rất cao và cuộc bầu cử diễn ra rất minh bạch. Quốc hội mới dự kiến sẽ đẩy mạnh các mục tiêu về chính sách đối ngoại cũng như các mục tiêu kinh tế và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ Ấn Độ - Việt Nam chặt chẽ hơn trong các vấn đề khu vực quan trọng như Biển Đông, Myanmar, an ninh hàng hải và kết nối.

Hãng tin La Prensa Latina của Cuba có bài nhan đề: "Người Việt Nam đi bầu cử chọn ra người phù hợp cho cơ quan lập pháp". Bài báo khẳng định, 69 triệu người Việt Nam có đủ tư cách đi bầu cử và số lượng người đi bầu rất cao. Các lá phiếu của cử tri sẽ chọn 500 đại biểu trong số 868 người. Theo đánh giá của tác giả bài báo, danh sách các ứng cử viên nữ trong cuộc bầu cử lần này cũng cao hơn các kỳ trước đó, chúng tôi nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc bình đẳng giới, mong muốn các đại biểu Quốc hội là nữ có thể đạt tới 30% vào năm 2030.

Trên trang của hãng tin AFP (Pháp) là những bức ảnh về không khí vui tươi và tích cực của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hãng này cũng đăng tải những bức ảnh về những nỗ lực của chính quyền và người dân trong việc chống dịch, bảo đảm cuộc bầu cử an toàn và thành công. Những bức ảnh của hãng tin này thể hiện, người dân đi bầu cử tích cực và minh bạch.

Hầu hết các bài báo đều cho rằng, Quốc hội khóa mới của Việt Nam được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của Việt Nam bao gồm đa phương hóa và đa dạng hóa cũng như các mục tiêu về kinh tế, sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

THÔNG BÁO

Ngày 19/5/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Văn bản số 3092/TCĐBVN-TC cho phép Công ty Cổ phần Tasco (Nhà đầu tư), Công ty TNHH MTV Tasco 6 (Doanh nghiệp dự án) được tổ chức thu phí tại trạm thu phí Km72+800 trên tuyến tránh Đông Hưng từ 6 giờ 00 phút ngày 01/6/2021 để hoàn vốn cho Dự án đầu tư bổ sung tuyến tránh thị trấn Đông Hưng.

Công ty TNHH MTV TSC6 xin thông báo về việc đưa Trạm thu phí Đông Hưng vào hoạt động như sau:

- Thời gian bắt đầu thu: 6 giờ 00 phút ngày 01/6/2021.
- Vị trí trạm thu phí: Km72+800 trên tuyến tránh Đông Hưng.

- Công nghệ thu phí: Thu phí điện tử tự động không dùng.
- Mục thu, mức miễn giảm và đối tượng được miễn, giảm: Được niêm yết công khai tại khu vực trạm thu phí và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Tasco).

CÔNG TY TNHH MTV TSC6